



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๗ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๗ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ซึ่งดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดดังนี้

๑) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

นางสาววรยา อองภา เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ๒๗๒๕๕๕๐๑ สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา

๒) การคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย

๓) วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต(ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

๔) การประกาศผลการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และทาง www.loe1.go.th

๕) การบรรจุและแต่งตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายรอง ปัญสังกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 27 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

กลุ่มวิชาการประถมศึกษา

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560)

ที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
1	27255501	นางสาวรยา อองภา	

